



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 4 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 5,916 ราย ผู้ป่วยสะสม 283,067 ราย เสียชีวิต 44 ราย เสียชีวิตสะสม 2,226 ราย หายป่วยเพิ่ม 3,404 ราย หายป่วยสะสม 220,903 ราย ยังรักษาอยู่ 59,938 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 184,545,258 ราย เสียชีวิต 3,992,967 ราย รักษาหาย 168,891,493 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **บราซิล** ศาลฎีกาอนุมัติสอบสวนประธานาธิบดีปอมเปโอ จูริตซึอวัคซีนอินเดีย **รัสเซีย** สายพันธุ์เดลตาระบาดหนัก ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 วันติดต่อกัน **โปรตุเกส** ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคสสถานหลัง 23.00 น. **อิหร่าน** เตือนรับมือระบาดระลอก 5 **บังกลาเทศ** รับมือวัคซีนซิโนฟาร์มจากจีน

ประเด็นสำคัญ

1. จัดหาโมเดิร์นล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, newtv, INN, pptvhd36, Linetoday

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า วัคซีนทางเลือกเป็นวัคซีนที่รพ.เอกชนซื้อเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการจะซื้อฉีด แต่ผู้ผลิตวัคซีนต้องการขายผ่านรัฐบาลเท่านั้น ผู้ซื้อและผู้ขายตัวจริงจึงต้องตกลงเงื่อนไขต่างๆ ให้ได้ก่อน จากนั้น อภ.จะเป็นตัวกลางในนิติกรรมจัดซื้อจัดหาให้ โดยอภ.ต้องไม่รับความเสี่ยงใดๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการเงิน ส่วนกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่าปัญหาของการซื้อวัคซีนเพราะมีคณะกรรมการ 3 คน คือ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์ รัต.นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ทำให้ทั้ง 3 คนออกมาปฏิเสธนั้น สื่อนำเสนอคลาดเคลื่อน ขออย่าสร้างประเด็นขัดแย้ง

-นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ระบุ ไม่มีปัญหาเรื่องเงินสั่งจองวัคซีนโมเดิร์นล่าช้า สัปดาห์หน้านัดหมายจ่ายเงินกับ อภ.แล้ว ไม่ต้องให้ อภ.รับความเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.ภูมิใจไทย โพสต์ถาม "นพ.ปิยะสกล-นพ.บุญ" ในฐานะเป็น กก.วัคซีนทางเลือกที่นายภ.แต่งตั้ง ต้องชี้แจงประเด็นโมเดิร์นล่าช้าไม่ได้รับใบสั่งซื้อจาก อภ. อย่าโทษแต่หน่วยงาน สธ. เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหา กระจายวัคซีนหลัก ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินการต่อประชาชนเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

2. วัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, workpointtoday, thejournalistclub)

-ผลสรุปการประชุมแนวทางการให้วัคซีนไฟเซอร์ในไทย คาดภายใน ก.ค. จะได้ล็อตแรก 1.5 ล้านโดส และอีก 20 ล้านโดส ภายในไตรมาส 4/2564 กลุ่มที่จะได้รับ คือ 1) บุคคลอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี 2) กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (ผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรัง/หญิงตั้งครรภ์) และ 3) บุคลากรทางการแพทย์ ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) ซึ่งผู้เข้าประชุมบางส่วนค้านเข็ม 3 ให้ด้านหน้าเพราะเท่ากับยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวคไร้ประสิทธิภาพ

3. ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-จ.ภูเก็ต ซึ่งเพิ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการ "Phuket Sandbox" เมื่อ 1 ก.ค. ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ จนต้องประกาศจุดเสี่ยง ด้านรมว.สร. ระบุ ไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นโครงการ มั่นใจว่าหน่วยงานในพื้นที่สามารถควบคุมโรคได้ไม่ปล่อยให้เกิดการระบาดออกนอกพื้นที่ ควบคุมไปกับการเดินทางโครงการต่อไป

4. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-อสม.หญิง วัย 49 ปี ชาวเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 วัน มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ซ็อกหมดสติ

และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ครอบครัววอนภาครัฐช่วยเหลือเยียวยา

5.แคมป์คนงานวอนช่วยเหลือหลังถูกปิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-แคมป์คนงานโพสท์ภาพในเฟซบุ๊ก ขอรับบริจาคอาหารและของใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือคนงานในพื้นที่พระราม 3 และทองหล่อ หลังถูกคำสั่งให้ปิดแคมป์ร่วมสัปดาห์แล้วยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าช่วยเหลือ

6.วิจารณ์การจัดหาวัคซีนของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thajobgov, facebook

-นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.พรรคก้าวไกล ระบุ ไม่มีประเทศใดที่ประชาชนต้องเสียเงินซื้อวัคซีนทางเลือกเอง และในเมื่อคนไทยยอมจ่ายเองก็ยิ่งติดขัดปัญหามากมาย จึงอยากทราบบว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่และต้องการอะไร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.และโฆษกพรรคก้าวไกล จี้รัฐบาลเปิดเผยสัญญาการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกา พร้อมตั้งข้อสังเกตทำไมการสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่นจึงไม่เร็วเหมือนกับวัคซีนซิโนแวค

7.ผู้ป่วยรอเตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-จ.นนทบุรี พบติดโควิดยกครอบครัว พ่อ แม่ ลูก 2 ขวบ และปู่วัย 64 โดยพ่อเริ่มแน่นหน้าอก โทรติดต่อหน่วยงานหลายแห่ง 2 วันแล้วยังไม่ได้เตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv

-จ.ปทุมธานี ครอบครัวชาวกัมพูชา 3 คน ติดเชื้อตั้งแต่ 2 ก.ค. ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา ติดต่อ 1669 ได้คำตอบว่าเตียงเต็ม

8.บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักจนเป็นลม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, facebook

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Aom Suwanun พยาบาล รพ.บ้านแพ้ว โพสท์คลิปงานท.ทำงานหนักจนเป็นลมขณะสวมชุด PPE และผลตรวจพบติดเชื้อโควิดด้วย พร้อมข้อความระบุถึงความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนและผู้บริหารลงพื้นที่ให้กำลังใจงานท. อย่างต่อเนื่อง ยืนยันพร้อมสนับสนุนและดูแลบุคลากรการแพทย์เต็มที่

9.คลังเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, INN, TNN, js100, pptvhd36, mcot, nationtv, 77kaoded, topnews, thainews)

-ศบค เผย พบคลังเตอร์ใหม่กระจาย 5 จังหวัด ได้แก่ **สมุทรสาคร** บริษัทเครื่องใช้ในครัวเรือน ผู้ติดเชื้อ 15 ราย **ชลบุรี** บ.พิมพ์บรรจุภัณฑ์ ผู้ติดเชื้อ 16 ราย **นนทบุรี** แคมป์ก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อ 28 ราย **ตาก** โรงงานเสื้อผ้า ผู้ติดเชื้อ 153 ราย และ **กระบี่** โรงเรียน ผู้ติดเชื้อ 14 ราย **บุรีรัมย์** ส่งปิดศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน หลังพบเด็ก-ผู้ปกครอง ติดโควิด 5 ราย **เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงกว่า 60 ราย** **สงขลา** คลังเตอร์มีรภั้ระบาดลงชุมชน-ครอบครัว ยอดรวมกว่า 300 ราย ทีมแพทย์ต้องเร่งตรวจเชื้อเชิงรุก จัดหาพ.สนามเพิ่มเติม **นนทบุรี** ชุมชนซอยพัฒนาฝั่งใต้ อ.บางบัวทอง ติดเชื้อ 22 ราย กักตัวผู้เสี่ยงสูงอีก 30 ราย

10.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ระบุ ข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 กว่า 100 ราย เป็นข้อมูลบิดเบือน ผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรวม 17 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-กรณีมีการแชร์ข่าวว่า คนในชุมชนซอยพัฒนาฝั่งใต้ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดเชื้อโควิดจากการไปร่วมงานแต่งงานถึง 300 คน ไม่เป็นความจริง เพราะในชุมชนมีประชากรประมาณ 280 คน งานแต่งงานไม่ได้จัดขึ้นที่ชุมชนและมีคนร่วมงานไม่เกิน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>20 คน ตามที่ทางการกำหนด</p> <p>มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, sanook, pptvhd36, thailandplus, newtv)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมรพ.บุษราคัม ขยายเตียงเพิ่มอีก 1,500 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง ช่วยแบ่งเบาภาระเตียงในกทม. เริ่มรับผู้ป่วย 4 ก.ค. รวมมีเตียง 3,700 เตียง ผลการดำเนินงานทั้ง 2 ระยะ มีผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละ 100 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3,055 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้าง "เปิดประเทศปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19" ระบุนุ้ยอยากเห็นภูเก็ตเปิดอย่างยั่งยืนควบคู่กับการควบคุมป้องกันโรคระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ไทยมีระบบติดตามกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 เน้นประชาชนไม่ต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ทำหนังสือถึงนายกฯ ขอให้พิจารณาอนุมัติในหลักการการให้อนุญาตสำหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท และเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีที่มีความจำเป็น ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างซึ่งหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรม 2.การก่อสร้างชั่วคราวที่หากหยุดทันทีอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา 3.การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร และ 4.การก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ)</p> <p>-นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.บุษราคัม กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถออล็อกอินเข้ามาใช้บริการที่รพ.ได้ เพราะต้องมีการคัดกรองผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่มีจำกัด</p> <p>-นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่เพียง 39 ราย รักษาหายเพิ่ม 552 ราย รวมมีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมฯ 1,690 ราย ล่าสุดมีเรือนจำที่ไม่พบการระบาดเพิ่ม 1 แห่ง คือ เรือนจำพิเศษมีนบุรี</p> <p>-อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 10.6 ล้านคน เป็นอันดับ 3 ในอาเซียน ขณะที่ จ.ภูเก็ต ฉีดวัคซีนเข็มแรก 70.98%</p> <p>-ผบช.ตม. สั่งการชายแดนใต้ 3 จังหวัด เข้มงวดป้องกันต่างด้าวลอบเข้าประเทศ พร้อมวาง 5 มาตรการป้องกันโควิด 19</p> <p>-กทม. กำชับโรงเรียนประเมินความปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ	
<p>โรคไข้หัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., thailandplus</p> <p>-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ สัปดาห์นี้คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้หัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มมีอาการหลังได้รับเชื้อไม่กี่ชั่วโมงถึง 5 วัน จะมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน ถ่ายเหลว คอแข็ง ส่วนใหญ่สูญเสียการได้ยินถึงขั้นหูหนวกถาวร ข้ออักเสบ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังติดเชื้อรุนแรง ถึงติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้ วิธีป้องกัน 1.ผู้ที่เลี้ยงสุกรและผู้ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ควรสวมเสื้อและกางเกงที่ปิดมิดชิด รองเท้าบูทและถุงมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสุกรโดยตรง ไม่หยิบจับอาหารเข้าปากขณะปฏิบัติงาน 2.ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ควรจำหน่ายเนื้อหมูที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ทำความสะอาดแผงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังเลิกขาย และเก็บเนื้อหมูที่ขายในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10°C 3.ผู้บริโภค ควรรับประทานหมูที่ปรุงสุกเท่านั้น และเลือกซื้อเนื้อหมูที่ไม่มีกลิ่นคาวหรือสีคล้ำ ล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสกับเนื้อหมู หากมีอาการข้างต้นหลังสัมผัสหมูที่ป่วยหรือรับประทานเนื้อหมูไม่สุก ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการรับประทานหมูดิบให้ทราบ</p>	-
<p>เร่งรัดจัดหาวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินในโค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เดินทางไปตรวจสถานการณ์โควิด 19 ที่รพ.เชียงใหม่ประชาชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เคราะห์ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนาได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้ช่วยเหลือเร่งรัดการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคล้มปัสกินในโคกระบือเนื่องจากกำลังระบาดหนัก และติดขัดเรื่องการพิจารณาอนุญาตของ อย. โดยรอนายกฯ ยืนยันว่าจะช่วยเร่งรัดให้</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-ผู้ประกอบการเหล้าเบียร์ค้ำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ของกรมควบคุมโรค ที่ห้ามโฆษณาทุกช่องทาง ทุกรูปแบบ ห้ามสินค้าแบรนด์เดียวกันทำการตลาดแฝง ทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยมีการเพิ่มบทลงโทษถึงติดคุก ทั้งนี้ รัฐควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาจดูตัวอย่างจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการควบคุมการดื่มอย่างมีคุณภาพ และลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาจเน้นความเข้มข้นเรื่องดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ปลูกจิตสำนึกดื่มไม่ขับ เพิ่มบทลงโทษเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นการแก้กฎหมายที่ตรงจุด</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายอีกรอบ 7 ก.ค. เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบจนไม่สามารถลงมติได้ อีกทั้งคณะกรรมการมีความเห็นขัดแย้งในหลายประเด็น ยังหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นการให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมเป็นกรรมการว่าจะเป็นการเปิดช่องให้ต่างชาตินำข้อมูลการวิจัย หลักทางวิชาการต่างๆ มาเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา รวมถึงอาจจะให้ดึงเรื่องในประเทศไทยแบบ 3 สารเคมีอันตรายกลับมาพิจารณาใหม่</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Timenews)</p> <p>-นพ.วิเชียร รุ่งจิตธรรม ผอ.รพ.หนองคาย กล่าวว่า ตามที่สธ.มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด รพ.หนองคายได้จัดตั้งร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพท่อมชงชา นำร่องเป็นแห่งแรกของจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้มีสถานที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สาธิตแลกเปลี่ยนและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงสร้างรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน</p>	-